

มติคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา  
ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติ รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒. แจ้งประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

มติ รับทราบ ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

๓. แจ้งประกาศ เรื่อง การงดหรือตัดสิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

มติ รับทราบ ประกาศ เรื่อง การงดหรือตัดสิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

๔. แจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษามีผลการเรียนเป็น “1” ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

มติ รับทราบ รายชื่อนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษามีผลการเรียนเป็น “1” ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความติดตามกับอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาที่นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษามีผลการเรียนเป็น “1” และเมื่อนักศึกษามีผลการเรียนครบทุกรายวิชาให้ดำเนินการจัดทำประกาศผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เพิ่มเติม

๕. แจ้งรายงานการจัดกิจกรรม การกำกับติดตามการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนอุดหนุน การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติ รับทราบ การรายงานการจัดกิจกรรม การกำกับติดตามการเก็บชั่วโมงของนักศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๖. แจ้งสรุปจำนวนผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุน ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติ รับทราบ สรุปจำนวนผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และ ทุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบางคนจำนวน ไม่เป็นไปตามที่เปิดรับ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำประกาศขยายระยะเวลา การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัคร ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพิ่มเติม

๗. พิจารณาการปรับจำนวนการเก็บชั่วโมงจิตอาสาของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา

มติ เห็นชอบ การปรับจำนวนการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาลดลงจาก จำนวน ๔๐ ชั่วโมง เป็นจำนวน ๓๐ ชั่วโมง มอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติงานให้นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาเก็บชั่วโมงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป ส่วนกรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรมไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความ อนุญาตขดเขยชั่วโมงจากหน่วยงานอื่นได้ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแนวปฏิบัติ เพิ่มเติม

๘. พิจารณากิจกรรมหรืองานที่ให้นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาเก็บชั่วโมง ประจำปี ภาควิชาการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มติ เห็นชอบ มอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความสำรวจ กิจกรรมโดยแต่ละหน่วยงานคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และข้อจำกัดในสถานการณ์ COVID- 19 เพื่อให้ นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาได้ดำเนินการเก็บชั่วโมง ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจ้งให้ คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาต่อไป

(อาจารย์ยุภา คำตะพล)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
กรรมการและเลขานุการ